

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เฟซบุ๊กและทวิต ดร.รัชดา ธนาดิเรก	บริการยาฝังคุมกำเนิดฟรี -เสนอข่าว วัยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ขอรับยาฝังคุมกำเนิดชนิด 3 ปี และ 5 ปี ได้ฟรีทั่วประเทศ จากปกติต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
ไทยรัฐ	สมุนไพร 'ปลาไหลเผือก' -เสนอข่าว นายพิรพน พิศณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวว่า ได้พบงานวิจัย เรื่องสมุนไพรปลาไหลเผือก ภาคใต้ชื่อ “ตังกัตอาลี” ได้รับความนิยมนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ สรรพคุณเทียบเท่าไวอะกร้า วางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันสมุนไพรนี้กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพรานป่าหมอบ้าน ชาวบ้าน ได้แก้ปัญหาด้วยการนำมาเพาะในหมู่บ้านก่อนที่จะสูญพันธุ์
ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า	ปิดโรงเรียนป้องกันโรคมือเท้าปาก -เสนอข่าว กรณีเด็กวัย 2 ขวบ เสียชีวิตจากโรคมือเท้าปาก นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สสจ.สระแก้ว นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอรัญประเทศ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และกล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบเนื่องจากพ่อแม่และเด็ก มีการคลุกคลีกับเด็กและชาวแกมพูชา จึงยังไม่สามารถสรุปได้ จะประสานประเทศแกมพูชาเพื่อขอข้อมูลว่ามีโรคมือเท้าปากระบาดในฝั่งแกมพูชาหรือไม่และเป็นเชื้อตัวใด ส่วนศูนย์เด็กเล็กอาจจำเป็นต้องปิดประมาณ 14 วัน ตามระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อเพื่อให้ปลอดภัย ส่วนต.ญ.วัย 4 ปี 2 เดือน พี่สาวของเด็กที่เสียชีวิต ได้รับแจ้งจากญาติว่าตอนนี้มีอาการดีขึ้นแล้ว
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	ชาวต่างชาติเสียชีวิตจากใช้สมองอ๊กเสบ -เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีชาวต่างชาติเสียชีวิตจากการติดเชื้อใช้สมองอ๊กเสบ หลังเดินทางมาเที่ยวที่ จ.ภูเก็ต ว่า จากการตรวจสอบเป็นเชื้อใช้สมองอ๊กเสบเจี๋ย ซึ่งในประเทศไทยเกิดโรคได้น้อยมาก เนื่องจากมีการให้วัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เด็ก แต่ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะถูกยุงกัดและติดเชื้อได้ เช่น ชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน ซึ่งในต่างประเทศเข้าใจว่าเป็นโรคที่เจอได้น้อยจนไม่ถึงกับต้องประกาศเตือน หรือออกเป็นข้อกำหนดว่าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนเดินทางมาไทย ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกและสามารถพบได้ในไทย ซึ่งไทยมีการบรรจุวัคซีนเจี๋ยในชุดสิทธิประโยชน์และมีการฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่เด็ก ๆ อยู่แล้ว
เว็บไซต์สยามรัฐ	สนช.ผ่านกม.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ -เสนอข่าว ที่ประชุมสนช.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ การประกาศใช้เป็นกฎหมาย กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กำกับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายกฯ จะต้องนำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ และเมื่อบังคับใช้จะมีผลให้สมาชิก สปท.พ้นจากตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนด
มติชนออนไลน์ สวท.	ตรวจเยี่ยมรพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมรพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 รพ. ที่สธ.สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 และกล่าวว่า รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่ง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ละแห่ง ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกันคือ “รพ.ที่เป็นมากกว่ารพ.” ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย พัฒนาให้เป็นรพ.เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี พัฒนาระบบบริการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยรพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีผลงานเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไต
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน สำนักข่าวไทย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ตูน บอดี้สแลม พบปลัด สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีโซเซียลมีเดียเผยแพร่ข่าวตูน บอดี้สแลม หรือ นายอาทิตย์ วรธา คงมาลัย นักร้องชื่อดัง เข้าพบปลัด สธ. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า ทีมงาน ตูน บอดี้สแลม ได้ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการขอร่วมกิจกรรมวิ่งจากใต้ไปเหนือ เพื่อหาเงินสมทบในการพัฒนาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับรพ.ต่าง ๆ รวมถึงวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วย ซึ่งสธ.ต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมตรงกับเรื่องของประเทศที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหารพ.ขาดสภาพคล่องส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ต้องรอทีมงานตูนแจ้งอีกครั้ง</p>
ไทยรัฐ คอสมันน์ สารพันปัญหา	<p>พ.ร.บ.อัมมัญญ</p> <p>-เสนอว่า เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.อัมมัญญ ขอให้ทุกฝ่ายนำหลักการ “8ห้าม 3มี 3ขอ” ไปใช้ 8ห้าม ได้แก่ 1.ห้ามเลือกเพศ 2.ห้ามซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ไข่/อสุจิ/ตัวอ่อน 3.ห้ามรับจ้างตั้งท้อง 4.ห้ามโฆษณา 5.ห้ามโคลนนิ่ง 6.ห้ามมีคนกลาง 7.ห้ามคู่สมรสต่างชาติทั้งคู่ชาย/หญิง โสด และคู่รักเพศเดียวกัน และ 8.ห้ามปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน 3มี ได้แก่ 1.สถานพยาบาลมีการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 2.มีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และ 3.มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ส่วน 3ขอ ได้แก่ 1.ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีฯ กับกรม สบส. 2.ขออนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนจาก กคทพ. และ 3.ขออนุญาตให้มีการวิจัยตัวอ่อนที่เหลือใช้จากการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากของสามีและภรรยาที่ขอบด้วยกฎหมายจาก กคทพ. ทุกครั้ง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. โทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18418 หรือ 18419</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ตำบลจัดการสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการสำรวจจะบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ซึ่งดำเนินการทุก 5 ปี ล่าสุดในปี 2556 ในกลุ่มประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป พบว่า มีปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวช 7 ล้านคน กรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาให้กับคนในชุมชนระดับตำบล โดยใช้ตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งมีกว่า 7,000 แห่ง และใช้กลไกของ อสม. รพ.สต. และ อปท. ช่วยกันวางระบบดูแลสุขภาพจิตชุมชนร่วมกัน โดยในปี 2560 นำร่อง 1,500 ตำบล และจะขยายผลให้ครอบคลุมมากขึ้นใน 3 ปี</p>
แนวหน้า	<p>ระบบรายงานผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า สวช.ได้สนับสนุนงบประมาณปี 2560 เป็นทุนวิจัยพัฒนาด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งระบบ และการหาสาเหตุของอาการภายหลังการได้รับวัคซีนทุกชนิด จำนวน 5 โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนปีซีจีทีผลิตโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และปีซีจีทีผลิตโดยผู้ผลิตในญี่ปุ่น</p> <p>จากการเปรียบเทียบการเก็บข้อมูล และรายงานอาการภายหลังการได้รับวัคซีนในญี่ปุ่น พบว่า ของญี่ปุ่นเป็นระบบและกฎหมายที่เข้มงวดให้รายงานทุกกรณี หากพบอาการ ภายหลังการได้รับวัคซีน ขณะที่การรายงานของไทยมีระบบรายงานและมีข้อกำหนดทางกฎหมายบังคับเช่นกัน แต่อาจยังมีการรายงานต่ำกว่าที่พบ ดังนั้นหลังการได้รับวัคซีนปีซีจีทีในประเทศไทย จำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในหลายประเด็น เพื่อให้การรายงานอาการภายหลังการได้รับวัคซีนมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p>เตือนใช้สมุนไพรรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภก.นิลสุวรรณ สีสวัสดิ์มี นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำยาสมุนไพรมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคมามากขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกกับอาการ ไม่ถูกกับโรค หรือปริมาณที่ใช้ไม่เหมาะสม หากจำเป็นต้องใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ควรปรึกษาเภสัชกร เพราะบางชนิดอาจออกฤทธิ์ขัดกันหรือเสริมฤทธิ์กัน ทั้งนี้ สภาเภสัชกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จะจัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กรรม ประจำปี 2560” ภายใต้คำขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร” ระหว่าง 24-30 มิ.ย.นี้ ณ ลานอโศก 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอสรุป พญ.ตรีธัญ ศรีวิเชียร หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มีการดำเนินงานปฐมภูมิในเขตเมืองตั้งแต่ปี 2531 แต่ในช่วงแรกเน้นการตรวจรักษาอย่างเดียว ต่อมาในปี 2554 รพ.พระนครศรีอยุธยาได้เป็นสถาบันสมทบของรพ.พระมงกุฎเกล้า รับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้จัดสรรแพทย์มาประจำศูนย์แพทย์ในเขตเมืองได้มากขึ้น แม้ไม่มีแพทย์ประจำทุกวัน แต่มีการประสานงานผ่านโทรศัพท์ Line Facebook เพื่อติดต่อกับแพทย์ที่รับผิดชอบศูนย์การแพทย์ และมีทีมสหวิชาชีพอื่น ๆ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดูแลผู้ป่วยที่จำเป็น ปัจจุบันมีคนไข้มาใช้บริการศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง 600-800 คนต่อวัน ช่วยลดความแออัดของคนไข้ที่รพ.พระนครศรีอยุธยาเหลือ 1,200-1,400 คนต่อวัน</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>เตือนโรคเมลิออยโดสิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.ชัยนาท เตือนโรคเมลิออยโดสิส ตั้งแต่ต้นปี ป่วยแล้ว 1.2 พันราย เสียชีวิต 11 ราย และประชาชนหลีกเลี่ยงการลุยน้ำเป็นเวลานาน หากมีแผลและสัมผัสดินหรือน้ำ ต้องรีบทำความสะอาดทันที ดื่มน้ำต้มสุก และหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ ที่สำคัญหากมีอาการไข้เกิน 5 วัน หรือเกิดแผลอักเสบเรื้อรัง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>ผู้ป่วย 4 โรค ห้ามขับรถตามลำพัง</p> <p>-เสนอข่าว ปก.เตือนผู้ป่วย 4 โรค ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคลมชัก และผู้ที่เคยผ่าตัดตมอง ห้ามขับรถตามลำพัง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือนายาติดตัวไว้เสมอ ไม่ทานยาเกินขนาด และควรเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง</p>
<p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>MThai.com, FB : Matana Parmsopee</p>	<p>ชื่นชมแพทย์พยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว สองอาจารย์พยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพยาบาลวิชาชีพเทศบาลนครเชียงราย ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินบนเครื่องบิน (เชียงราย-หาดใหญ่) เป็นชายสูงวัยมีอาการหอบเหนื่อย โดยแสดงตนว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉิน และเริ่มปฐมพยาบาล เมื่อประเมินว่าผู้ป่วยอาการไม่คงยดี จึงแจ้งให้เครื่องลงจอดฉุกเฉินเพื่อส่งทีมแพทย์พยาบาลภาคพื้นดินรับช่วงต่อ</p> <p>-เสนอข่าว ชาวเน็ตชื่นชมคุณหมอฝึกบุงของวุฒิสภาช่วยปารถลัมกลางถนน บริเวณวัดโชดทิมธาราม ต.ท่าประตู อ.เมืองระยอง มีอาการเจ็บสะโพก ขาชาผิวดรูป มือซ้ายกำไม่ได้ ได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งรพ.</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์ชื่นชม นพ.ศิษฏ์คม เบญจจันทร์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย ที่พบผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีอาการแน่นหน้าอก หดสติและหยุดหายใจ บริเวณใกล้ 5 แยกโคกมะตูม ต.ในเมือง อ.เมือง เมื่อเย็นวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ จ.พิษณุโลก และได้ให้การช่วยเหลือก่อนแจ้ง 1669 ให้ส่งทีมเข้ามาดูแลและส่งต่อผู้ป่วย</p>
ข่าวก่อนแชร์	<p>ยารักษาสะกัดเงินได้หายขาดจริงหรือ</p> <p>-เสนอข่าว บก.โซเชียลแชร์ว่ามียาและสมุนไพรหลายชนิดทั้งกินและทา รักษาโรคสะกัดเงินได้หายขาด ศูนย์ข่าวก่อนแชร์ได้สัมภาษณ์ ศ.นพ.ประวิตร อัครวานนท์ ประธานสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ระบุว่า เป็นเรื่องไม่จริง อย่าแชร์ โรคสะกัดเงินเป็นโรคผิวหนังที่ไม่หายขาด และเป็นโรคไม่ติดต่อ ปัจจุบันมียากินหลายตัว และยาฉีดมีราคาค่อนข้างแพง หากอยากลองใช้สมุนไพรแบบทา เช่น เปลือกกล้วยหอม มังคุด หัวหอม สามารถใช้ได้ไม่อันตราย</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>เวียงจันทน์ไม่พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสตับอักเสบ เอ</p> <p>-เสนอข่าว กรมสาธารณสุขประชาชนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เผยว่า ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคไวรัสตับอักเสบ เอ หลังเกิดการระบาดในหลายพื้นที่รวมถึงนครหลวงเวียงจันทน์ และยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในความควบคุมแล้ว</p>